

## อนุ กก. สิทธิฯ ด้านจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์กับญี่ปุ่น หน่วยงานราชการเป็นทาส

โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ , 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

อนุ กก. ทรัพยากรชีวภาพฯ ซึ่งย้ายอมจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ เกษตรกรไทยต้องตกเป็นทาส ด้าน อติตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุการใช้จุลินทรีย์เป็นทางออกของเศรษฐกิจพอเพียง

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : คณะอนุกรรมการทรัพยากรชีวภาพและทรัพย์สินทางปัญญา ใน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) แฉลงข่าว เรื่อง "ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย ญี่ปุ่น : กรณีสิทธิบัตรจุลินทรีย์" (JTEP)

โดยนายบัณฑิต เศรษฐศิริโรดม ผอ.โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากรในกรรมการสิทธิฯ กล่าวว่ วานนี้(15 ก.พ.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ แต่ปรากฏว่ามี การแจกเอกสารให้กับสมาชิก สนช. ก่อนการพิจารณาเพียงหนึ่งวันเท่านั้น ทั้งๆ ที่มีประเด็นต้อง พิจารณาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการจดสิทธิบัตรจุลินชีพที่อยู่ตามธรรมชาติ

ศ.ดร.นายวิสุทธิ์ ใบไม้ ประธานคณะอนุกรรมการฯ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีพ กล่าวว่า จุลินทรีย์นั้นรวมถึงแบคทีเรีย และเชื้อราด้วยซึ่งจริงอยู่ที่มีจุลชีพที่เป็นโทษ แต่จุลชีพอีกจำนวน มากที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรหรือการแพทย์ เช่น การ ทำปุ๋ย หรือทำยาปฏิชีวนะ

นอกจากนี้ จุลชีพ จำนวนมากนั้นอยู่ในดินและเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ อย่างไรก็ตาม ใน ประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างทั่วถึง เรามีสมบัติแต่ยังไม่ได้เรียนรู้ แล้วจึงจะ มาเปิดให้ต่างชาติมาศึกษามาลงทุนและนำไปใช้ในอนาคต

นายเดชา ศิริภัทร จากมูลนิธิขวัญข้าว ระบุว่า ขณะนี้มีการใช้จุลชีพในเมืองไทยมาเป็นประโยชน์ อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงดิน การควบคุมโรคในการเกษตร และได้ผลมากกว่าจุลชีพที่เรา ต้องซื้อจากประเทศญี่ปุ่นราคาถูก

โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่เราเก็บมาจากเขาใหญ่ และห้วยขาแข้ง ของเรามีคุณภาพดีกว่าเขา มากมาย เราเคยนำจุลินทรีย์นี้ไปบำบัดน้ำเสียที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ซึ่งมีปัญหาเรื่องการบำบัด น้ำเสียมาโดยตลอด แม้จะใช้จุลินทรีย์จากประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ผลมากนัก แต่เมื่อใช้ของเราเอง สามารถบำบัดได้อย่างดี และปราศจากกลิ่น แล้วอย่างนี้เราจะตีมูลค่าได้เท่าไร

"การทำนาในจ.สุพรรณบุรี ในขณะนี้ก็ไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องพึ่งปุ๋ยเคมีอีกแล้ว เพียงแค่เราใช้น้ำจุลินทรีย์ไปหมักกับฟาง แค่นี้ก็ได้ปุ๋ยคุณภาพดี ซึ่งหากเขามาจดสิทธิบัตรไปเราก็จะเสีย โอกาสในการพัฒนาเพราะเรามีของดีอยู่แล้ว แล้วถามว่ามูลค่าของจุลินทรีย์เหล่านี้มากเพียงพอหรือไม่"

ด้านนายวิฑูรย์ เสียนจรรุญ ผอ.องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย(ไบโอ ไทย) กล่าวว่า พ.ร.บ.สิทธิบัตรทางปัญญา ของเราไม่อนุญาตให้มีการจดสิทธิบัตรกับพืช สัตว์ และจุลชีพ แต่ในความตกลงฉบับนี้กลับระบุว่าแต่ละฝ่ายต้องให้ความมั่นใจว่า การขอรับ

สิทธิบัตรจะไม่ถูกปฏิเสธ เนื่องด้วยเหตุผลว่าเป็นลิขสิทธิ์ตามธรรมชาติ แต่คณะเจรจาของเรากลับชี้แจงแบบฟังไม่ขึ้นว่า เราไม่ปฏิเสธคำขอ แต่เราก็จะไม่อนุญาตให้จดสิทธิบัตร และยังบอกอีกว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่ขัดกับกฎหมายไทย ซึ่งฟังอย่างไรก็ไม่ขึ้น

นายวิฑูรย์ กล่าวว่า เมื่อเทียบข้อตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ จะพบว่าประเทศเราเสียเปรียบกว่ามาก เพราะในข้อตกลงกับประเทศอื่นนั้น ไม่ได้มีการบัญญัติเรื่องนี้เอาไว้ เพราะเขาให้ความตกลงอันไม่เกินไปกว่าข้อกำหนดขององค์การการค้าโลก ดังนั้นประเทศไทยก็ควรที่จะขอตัดข้อความดังกล่าวที่บัญญัติไว้ในมาตรา 130 (3) ทิ้งไปเช่นกัน

นายชวน รัตนวราหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ก่อนที่จะมีการทำข้อตกลงฉบับนี้ ทางญี่ปุ่นได้มีคำขาดมายังประเทศไทยว่า ห้ามนำเข้าเรื่องข้าวมาเจรจา เพราะเขารู้ว่าเขาผลิตข้าวด้วยต้นทุนสูงกว่าเราสิบเท่า หากทำความตกลงเรื่องนี้ด้วยเขาสู้เราไม่ได้ อย่างแน่นอน แต่รัฐบาลเขาหวังเกษตรกรของเขา แต่รัฐบาลเราเห็นศรัทธาของเกษตรกรไทยหรือไม่ และเรื่องการใช้จุลินทรีย์เป็นทางออกของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเราไม่ต้องพึ่งของฟุ่มเฟือย

“ความหลากหลายของจุลินทรีย์ของประเทศญี่ปุ่นมีไม่เท่าเรา เพราะเราเป็นประเทศเขตร้อน เขาต้องการให้มีข้อตกลงนี้ขึ้นเพราะเขาต้องการเข้ามาตัดดวงผลประโยชน์ อีกหน่อยเขาจดทะเบียนสิทธิบัตรได้เราคงได้แต่มองแล้วก็ต้องไปซื้อของเขามาใช้และเราก็เป็นเกษตรกรที่เป็นทาสต่อไป” นายชวน กล่าว